

SỐ 12 | 2024

# BẢN TIN TUYÊN GIÁO

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HÀ GIANG



**CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN  
QUỐC HỘI VIỆT NAM (06/01/1946-06/01/2024); 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP  
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2024) VÀ 35 NĂM  
NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 - 22/12/2024); 79 NĂM  
NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ GIANG**

(Phục vụ sinh hoạt Chi bộ)

# BẢN TIN TUYÊN GIÁO

Số tháng 12 - 2024

Chịu trách nhiệm xuất bản  
và phụ trách nội dung:

**Đ/c NGUYỄN KHÁNH LÂM**

*Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh  
Phó Trưởng ban Thường trực  
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy*

Biên tập nội dung:

**VĂN PHÒNG - BTG TỈNH ỦY**

Giấy phép xuất bản số: 04/GP-  
XBBT Sở Thông tin và Truyền  
thông Hà Giang cấp ngày  
04/5/2024.

In tại Công ty CP In Hà Giang.

Khuôn khổ 14,5x20,5cm

Số lượng in 4.425 bản.

In xong và nộp lưu chiểu tháng  
12/2024.

*Ảnh trang 1*

*Tàn cảnh Hội nghị lần thứ 28,  
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà  
Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ  
2020-2025.*

*Ảnh: Đài Phát thanh – Truyền  
hình*

## MỤC LỤC

Trang

<b>Sinh hoạt tư tưởng</b>	
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên - mốc son vĩ đại của dân tộc Việt Nam	1
<b>Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</b>	
Bí thư Chi bộ tiêu biểu trong thực hiện "chi bộ bốn tốt"	4
Tám gương chiến sỹ tâm huyết, trách nhiệm	6
<b>Hoạt động đối ngoại và tình hình thế giới thời gian gần đây</b>	
Một số kết quả chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2024 và thăm chính thức Cộng hòa Chi-lê, Cộng hòa Peru của Chủ tịch nước Lương Cường	8
Kết quả chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 8, Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 10, Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Mianma - Việt Nam lần thứ 11 và làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính	10
<b>Tin trong nước</b>	
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII	12
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV	13
Những điểm nổi bật tình hình kinh tế - xã hội tháng 11	15
<b>Tin trong tỉnh</b>	
Hội nghị lần thứ 28, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII	17
Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII	20
Quyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng gặp mặt, đối thoại với lãnh đạo, cán bộ, công chức các sở, ngành Khối kinh tế - tài chính	21
Đẩy mạnh triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh	23
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tin dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang	26
Một số kết quả nổi bật ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang năm 2024	27
Chú trọng thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương	29
<b>VĂN BẢN MỚI</b>	32

## SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

## **Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên - mốc son vĩ đại của dân tộc Việt Nam**

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ “*tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu, nghèo, tôn giáo, dòng giống...*”. Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Sắc lệnh số 14 ngày 08/9/1945 ghi rõ: “*Chiều theo Nghị quyết của Quốc dân Đại hội ngày 16, 17/8/1945 tại khu giải phóng, ấn định rằng nước Việt Nam sẽ theo chính thể dân chủ cộng hòa và Chính phủ nhân dân toàn quốc sẽ do một Quốc dân đại hội bầu theo lối phổ thông đầu phiếu cử lên*”. Tiếp theo đó, ban hành Sắc lệnh số 39-SL ngày 26/9/1945 về thành lập Ủy ban dự thảo thể lệ cuộc Tổng tuyển cử; Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 quy định thể lệ cuộc Tổng tuyển cử phải thực hiện theo lối phổ thông đầu phiếu, bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín; Sắc lệnh số 71-SL ngày 02/12/1945 bỏ khuyết Điều 11 chương V của Sắc lệnh số 51-SL nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người ứng cử.

Việc chuẩn bị cho tổng tuyển cử diễn ra rất khẩn trương trong điều kiện thù trong, giặc ngoài, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội hết sức khó khăn, vừa kháng chiến ở miền Nam, vừa phải giải quyết những nhiệm vụ rất cấp bách hàng ngày đặt ra, vừa thực hiện sách lược tạm hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc; đồng thời lại vừa phải đấu tranh để chống lại những hành động phá hoại điên cuồng của chúng. Cuộc tổng tuyển cử lúc đầu được dự kiến là ngày 23/12/1945, nhưng gặp phải sự phá rối của Việt Quốc, Việt Cách. Để thực hiện chủ trương thống nhất và hòa giải nhằm tạo bầu không khí ổn định, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh hoãn cuộc tổng tuyển cử đến ngày Chủ nhật 06/01/1946.

Càng gần đến ngày tổng tuyển cử, không khí càng náo nức, sôi nổi. Đến ngày Chủ nhật 06/01/1946, từ sáng sớm, báo Sự Thật đã phát lời kêu gọi nhân dân “*Tất cả hãy đến thùng phiếu*”. Báo Quốc hội số đặc biệt ngày 06/01/1946 đã dành khổ lớn trên trang nhất để in ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng bút tích Lời kêu gọi của Người: “*Khuyến đồng bào nam nữ 18 tuổi trở lên hôm nay tất cả đều đi bỏ phiếu để bầu những người đại biểu xứng đáng vào Quốc hội đầu tiên của nước ta*”. Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ Quốc, bằng cả ý chí sắt đá của một dân tộc quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do vừa giành được, và bằng cả niềm vui sướng, toàn thể nhân dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền ngược, từ miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn đến thành thị đã dành trọn ngày lịch sử - ngày 06/01/1946 đi bỏ phiếu.

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, đó là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã hoàn toàn thắng lợi. Mặc dù, ở các tỉnh phía Bắc, phải đối phó với âm mưu phá hoại hết sức tinh vi và trắng trợn của kẻ thù, nhưng tổng tuyển cử diễn ra an toàn; ở các tỉnh phía Nam, nhất là ở Nam Bộ, nhân dân đi bỏ phiếu rất đông, bất chấp bom đạn của giặc Pháp. Cả 71 tỉnh thành trong cả nước, có 89% tổng số cử tri đã đi bỏ phiếu, phổ biến là 80%, nhiều nơi đạt 95%. Trừ một số nơi bầu bổ sung còn tuyệt đại đa số các địa phương chỉ bầu một lần. Cả nước đã bầu được 333 đại biểu, trong đó có 57% số đại biểu thuộc các đảng phái khác nhau; 43% số đại biểu không đảng phái; 87% số đại biểu là công nhân, nông dân, chiến sỹ cách mạng; 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu dân tộc thiểu số; tỉnh Hà Giang có 02 đại biểu: Ông Nguyễn Tri Phương (bí danh Thanh Phong), ông Vương Chí Thành (Vương Chí Sình). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trúng cử với số phiếu cao nhất (98,4%).

Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đây là mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam. Trong bài “*Ý nghĩa của Tổng*

*tuyển cử” Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà... tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết”.*

Cuộc Tổng tuyển cử thành công đã đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội, đối ngoại. Cuộc bầu cử là căn cứ để khẳng định Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có tính chất hợp pháp, dân chủ - nhà nước của dân, do dân và vì dân, được quốc dân giao phó trọng trách điều hành đất nước, tổ chức toàn dân kháng chiến kiến quốc, giải quyết mọi quan hệ của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của nhân dân ta; đồng thời, đó cũng là sự biểu thị khát vọng dân chủ của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, như lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đầu tiên, là *“kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già, trẻ, lớn, bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối, hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho Tổ quốc”.*

**Dương Thắm**

**ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,  
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

**Bí thư Chi bộ tiêu biểu trong thực hiện “chi bộ bốn tốt”**

Thấm nhuần lời Bác Hồ căn dặn “*chi bộ là gốc rễ của Đảng*”, với vai trò là Bí thư Chi bộ thôn Nà Pâu, xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê, đồng chí Ngô Văn Thủy luôn xác định việc thực hiện “*chi bộ bốn tốt*” là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ thôn Nà Pâu có 27 đảng viên; toàn thôn có 148 hộ, 623 khẩu với 6 dân tộc anh em Tày, Kinh, Mông, Dao, Hoa và Bô y cùng chung sống. Năm 2023, ngay sau khi có chủ trương của Đảng ủy xã Lạc Nông về thực hiện “*chi bộ bốn tốt*”, đồng chí đã bàn bạc cùng Chi ủy đảng ký triển khai thực hiện với Đảng ủy xã.



*Đồng chí Ngô Văn Thủy (thứ hai từ trái sang phải) giao lưu tại Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu năm 2024*

Thực hiện tiêu chí nâng cao chất lượng sinh hoạt và đoàn kết, kỷ luật, đồng chí đã cùng Chi ủy thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt, các nội dung sinh hoạt đều được tổ chức họp bàn, thống nhất; hàng tháng đều đánh giá cụ thể kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ, trên cơ sở đó dự kiến nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo. Với vai trò là người đứng đầu, đồng chí luôn chú trọng

phát huy tinh thần thảo luận dân chủ, tự phê bình và phê bình đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giải quyết những băn khoăn, đề xuất của đảng viên; qua đó tạo được niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của đảng viên Chi bộ.

Để phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy hiệu quả tiềm năng của địa phương để phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội. Năm 2023, tổng diện tích gieo trồng lúa, ngô, lạc, rau, đậu trên địa bàn thôn đạt 68 ha; người dân cũng đã chú trọng việc mở rộng diện tích trồng cỏ để phát triển mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo và trồng rừng phát triển kinh tế đạt trên 30ha. Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân trên địa bàn thôn đã hiến 12.000 m<sup>2</sup> đất, đóng góp 2.000 ngày công để ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương và san mặt bằng sân vận động, sân nhà văn hóa thôn, làm trên 1.400 m đường bê tông liên xóm, liên hộ.... Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới”, năm 2023 toàn thôn đã có 122/148 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 82,4%; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được tích cực triển khai, góp phần từng bước bài trừ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu trên địa bàn. Từ một thôn còn nhiều khó khăn, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; diện mạo thôn ngày càng khang trang, đổi mới.

Với những kết quả đã đạt được, đồng chí Ngô Văn Thủy và Chi bộ thôn Nà Pâu luôn nhận được sự yêu mến, tin tưởng của nhân dân; nhiều năm liên tục Chi bộ được công nhận đạt danh hiệu tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -

19/5/2024), cá nhân đồng chí Ngô Văn Thủy vinh dự được Tỉnh ủy lựa chọn là một trong 134 Bí thư chi bộ tiêu biểu năm 2024 đại diện cho hơn 2.000 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tỉnh Hà Giang.

*Nguyễn Yên*

## **Tám gương chiến sỹ tâm huyết, trách nhiệm**

Trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2024, Thiếu tá Nguyễn Minh Chiến, Trợ lý Dân quân của Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh là một điển hình tiên tiến, là một cán bộ, đảng viên, gương mẫu đi đầu luôn tâm huyết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Minh Chiến, sinh năm 1979 tại vùng quê nghèo huyện Quản Bạ. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã ước mơ được học tập, rèn luyện và công tác trong môi trường quân đội. Năm 2001, Chiến xung phong lên đường nhập ngũ tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trải qua nhiều năm tháng học tập và rèn luyện qua nhiều cương vị công tác tại nhiều đơn vị. Từ 2020 đến nay, Thiếu tá Nguyễn Minh Chiến đảm nhận làm cán bộ Trợ lý Dân quân tự vệ tại Bộ CHQS tỉnh.

Nhận thức sâu sắc việc thực hiện công tác tham mưu sát, đúng và trúng với thực tiễn là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nên bên cạnh việc tìm hiểu, nắm chắc đặc điểm, tình hình của địa phương, Thiếu tá Nguyễn Minh Chiến luôn chủ động nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn của cấp trên; phân tích tình hình, hướng xử lý để từ đó tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy đơn vị các biện pháp phù hợp, hiệu quả. Thiếu tá Nguyễn Minh Chiến chia sẻ: *“Thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi có nhiều thuận lợi: Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Phòng Tham mưu; của Ban Dân quân, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của*



*cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhưng bên cạnh đó, ở thời kỳ 4.0, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi ngày càng cao hơn...”.*



*Thiếu tá Nguyễn Minh Chiến huấn luyện chiến thuật cho chiến sỹ Dân quân*

Nhờ tích cực tự nghiên cứu, nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ, cộng với sự chủ động theo từng đầu việc nên khi giữ cương vị là Trợ lý Dân quân tự vệ, năm nào anh cũng tham mưu triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về xây dựng lực lượng, công tác tập huấn, huấn luyện DQTV. Qua kiểm tra huấn luyện hàng năm, 100% đạt yêu cầu trong đó, gần 80% đạt khá, giỏi. Đặc biệt trong các hội thi, hội thao do Quân khu tổ chức, lực lượng DQTV đều đạt thành tích cao.

Bên cạnh đó, Thiếu tá Nguyễn Minh Chiến còn là cộng tác viên xuất sắc của Website “Chiến sỹ sao vuông” với hàng loạt bài viết như “Chiến sỹ sao vuông điểm tựa nơi biên cương”, “Nữ Chính trị viên năng động, sáng tạo”, “Những bông hoa trên cao nguyên đá”... Những nội dung truyền tải của Nguyễn Minh Chiến mang đậm hình ảnh của công tác quân sự - quốc phòng vùng cao nơi biên giới địa đầu Tổ quốc, góp phần lan tỏa hình ảnh

mảnh đất, con người, đưa Hà Giang đến với bạn bè trong và ngoài nước, được Thủ tướng CỤC Dân quân đánh giá cao.

Đồng chí, đồng nghiệp đánh giá Thiếu tá Nguyễn Minh Chiến là người chủ động, tỉ mỉ trên từng mặt công tác, không tự hài lòng với mình, tích cực tìm tòi những cách làm hay và học hỏi những kinh nghiệm quý của đồng nghiệp đi trước, phục vụ đắc lực trong chuyên môn. Trong lối sống, anh không ngừng tự trau dồi đạo đức cách mạng, gương mẫu, hòa nhã, giản dị, gần gũi, tận tình, sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

Với sự nỗ lực, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, Thiếu tá Nguyễn Minh Chiến đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2023, 2024 anh đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, năm 2024 được CỤC Dân quân tặng Bằng khen có thành tích trong công tác tuyên truyền “ Chiến sỹ Sao vuông”.

*Cầm Lê*

## **HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY**

### **Một số kết quả chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2024 và thăm chính thức Cộng hòa Chi-lê, Cộng hòa Peru của Chủ tịch nước Lương Cường**

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Chile và Tổng thống Cộng hòa Peru, Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2024 tại Lima và thăm chính thức Cộng hòa Chi-lê, Cộng hòa Peru từ ngày 09 - 16/11/2024. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị mới, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt.

*Về song phương*, chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ

hữu nghị truyền thống, tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, khai thác hiệu quả những dư địa hợp tác và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Chile, Peru, cũng như toàn khu vực Mỹ Latinh.

*Về đa phương*, tiếp tục khẳng định đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, đặc biệt là thúc đẩy liên kết kinh tế quốc tế.

Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn APEC 2024 có chủ đề “*Trao quyền, Bao trùm, Tăng trưởng*”. “Trao quyền” là nâng cao năng lực và tạo cơ hội cho mọi thành phần xã hội tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội. “Bao trùm” là mọi người dân đều được tham gia và hưởng lợi từ quá trình đổi mới. “Tăng trưởng” là APEC hướng đến các hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác để tiếp tục là động lực tăng trưởng của khu vực và thế giới.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2024, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam kiên trì các nguyên tắc, quan điểm nhất quán, xuyên suốt về độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam ủng hộ hệ thống thương mại đa phương và vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại thế giới; tin tưởng và sẽ tham gia có trách nhiệm vào nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại trên tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường đã nhận được sự đánh giá cao của các lãnh đạo APEC và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Chile, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm chính thức với Tổng thống Chile Gabriel Boric Font, hội kiến và tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo cấp cao lãnh đạo các Đảng chính trị tại Chile.

Trong chuyến thăm chính thức Peru, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm chính thức với Tổng thống Dina Ercilia

Boluarte Zegarra, hội kiến và tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Peru. Khẳng định Peru luôn là nước bạn bè gần gũi, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh. Hai bên cũng thông qua Tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ song phương giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Peru; trao đổi về ưu tiên mở Đại sứ quán Việt Nam thường trú tại Lima.

*Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương*

**Kết quả chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 8, Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 10, Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Mianma - Việt Nam lần thứ 11 và làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính**

Nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 8 (GMS 8) từ ngày 06 - 08/11/2024. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 10 (ACMECS 10), Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Mianma - Việt Nam lần thứ 11 (CLMV 11) từ ngày 06 - 08/11/2024.

Tại các Hội nghị, các nhà lãnh đạo, Trưởng đoàn các nước dự các hội nghị gồm Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và lãnh đạo các tổ chức quốc tế đã xác định các phương hướng lớn cho hợp tác tiểu vùng: (1) Đặt hợp tác tiểu vùng Mekong vào dòng chảy phát triển của thế giới. Xác định tương lai của các nước Mekong gắn với năng lực đổi mới sáng tạo; cách mạng 4.0; quản lý và sử dụng bền vững nguồn

nước sông Mekong, xây dựng nền kinh tế xanh - tuần hoàn; (2) Tăng cường sức mạnh nội tại của các nền kinh tế, ưu tiên thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các ngành công nghiệp sản xuất, kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, nguồn nhân lực, mở rộng quy mô liên kết, tăng tính bổ trợ; (3) Củng cố đoàn kết và gắn kết giữa các nước thành viên để cùng ứng phó với những thách thức chung và lan tỏa lợi ích. Phát biểu tại các Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển tải thông điệp Việt Nam luôn coi trọng và đóng góp thúc đẩy các cơ chế GMS, ACMECS, CLMV cũng như tổng thể hợp tác tiểu vùng Mekong, tạo bút phá trong giai đoạn mới.

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước tham dự các Hội nghị; đồng thời có các hoạt động song phương với Trung Quốc tại tỉnh Vân Nam và thành phố Trùng Khánh. Tại các cuộc làm việc, hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, như: Nhất trí triển khai các dự án lớn, biểu tượng hợp tác mới của quan hệ Việt - Trung, trong đó có đẩy nhanh hợp tác triển khai 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng; tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định; đặc biệt là nhất trí kiểm soát tốt bất đồng, không để ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ phát triển biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển.

*Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương*

## TIN TRONG NƯỚC

### Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 25/11, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng:



*Quang cảnh Hội nghị*

Về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng và toàn hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cơ bản thống nhất nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu, tiến độ tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và một số nội dung gợi ý, định hướng để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương nghiên cứu, đề xuất sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy.

Chương trình điện hạt nhân tại Việt Nam: Ban Chấp hành Trung ương Đảng cơ bản thống nhất chủ trương tái khởi động

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và tiếp tục nghiên cứu Chương trình điện hạt nhân tại Việt Nam nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ và phát triển bền vững đất nước.

*Lê Minh*

### **Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV**

Ngày 30/11, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã bế mạc sau 30 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống của nhân dân.

Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua 21 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác; đồng thời, xem xét, thảo luận nhiều tờ trình, đề án về các vấn đề cấp bách, phục vụ quốc kế dân sinh, phát huy tối đa các nguồn lực, cơ hội phát triển như: các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, về phòng, chống ma túy; dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam; chủ trương khởi động lại việc đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận,... Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội; phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Giao thông vận tải; Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; đồng thời tiến hành công tác nhân sự khác theo thẩm quyền với sự đồng thuận, thống nhất cao.



*Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV*

Trên tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10, khóa XIII, Quốc hội xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy “tinh, gọn, mạnh”, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo tiền đề tốt nhất cho công cuộc đổi mới và phát triển mạnh mẽ của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

***Lê Minh***

### **Những điểm nổi bật tình hình kinh tế - xã hội tháng 11**

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra vào ngày 06/12/2024, các đại biểu thống nhất đánh giá, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế - xã hội



tháng 11 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, những điểm nổi bật là:

*Thứ nhất*, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng tăng 3,22%. Thu ngân sách Nhà nước 11 tháng ước đạt 94,9% dự toán, ước cả năm vượt mục tiêu đã đề ra. Xuất nhập khẩu tiếp tục đà tăng trở lại. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm, xuất khẩu 11 tháng gần 7,4 triệu tấn gạo.

*Thứ hai*, sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực, tiếp tục xu hướng tháng sau tốt hơn tháng trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 tăng 3% so với tháng 10 và tăng 5,8% so với cùng kỳ; tính chung 11 tháng tăng 1%.

*Thứ ba*, khu vực nông nghiệp phát triển ổn định. Lúa gạo được mùa, được giá; năng suất lúa mùa tăng 0,3 tạ/ha. Xuất khẩu nông sản 11 tháng đạt 47,84 tỷ USD; trong đó rau quả đạt trên 5 tỷ USD, tăng gần 72%.

*Thứ tư*, khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 tăng 1,4% so với tháng 10 và tăng 10,1% so với cùng kỳ (tháng 10 tăng 7%); tính chung 11 tháng tăng 9,6%. Khách quốc tế tháng 11 đạt hơn 1,2 triệu lượt, tăng 10,9% so với tháng trước.

*Thứ năm*, đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực. Vốn FDI đăng ký và thực hiện đều cao nhất kể từ năm 2020 đến nay. Tổng vốn FDI đăng ký 11 tháng đạt 28,85 tỷ USD. Giải ngân vốn đầu tư công trong 11 tháng ước đạt 65,1% kế hoạch, cao hơn 6,8% so cùng kỳ (58,33%).

*Thứ sáu*, phát triển doanh nghiệp tích cực hơn. Tính chung 11 tháng có trên 201.500 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 3,5% (10 tháng tăng 2,9%).

*Thứ bảy*, công tác quy hoạch được đẩy nhanh, 108/111 quy hoạch đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt. Tiếp tục thúc đẩy kinh tế số, chuyển đổi số quốc gia, triển khai Đề án 06, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

*Thứ tám*, các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng, các chỉ tiêu về xã hội hoàn thành và cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Chủ động theo dõi, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh theo mùa; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cung ứng thuốc, vật tư, thiết bị y tế. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

*Thứ chín*, tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh.

*Thứ mười*, đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao diễn ra liên tục thành công, tạo cơ hội mới cho đầu tư, thương mại, góp phần tạo môi trường hoà bình, ổn định và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước. Các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá khá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

*Thu Hằng (tổng hợp)*

## TIN TRONG TỈNH

### **Hội nghị lần thứ 28, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII**

Chiều 13/12/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 28 nhằm tổng kết Nghị quyết số 18 – NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa XII “*Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả*” (Nghị quyết số 18-NQ/TW). Các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn kết quả bầu cử bà Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu quốc hội khóa 15, đơn vị tỉnh Hà Giang làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị tỉnh Hà Giang.

Đối với nội dung tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, Báo cáo tại Hội nghị khẳng định: Sau 07 năm thực hiện, tỉnh ta đã đạt được những kết quả tích cực, như: Giảm đầu mỗi một số cơ quan, đơn vị; giảm một số bước về quy trình chuyên môn; giảm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, như: Giảm được 05 tổ chức trực thuộc hệ thống tổ chức của Đảng cấp tỉnh; giảm 13 cấp phó các đơn vị trực thuộc; giảm 16 tổ chức, 22 biên chế và 12 cấp phó thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh; giảm 74 đơn vị sự nghiệp công lập; sáp nhập 02 xã... Quá trình sắp xếp không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Về phương án tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian tới, được thông qua tại Hội nghị, có một số nội dung trọng điểm như: (1) Kết thúc hoạt động của một số ban chỉ đạo, các hội đồng do cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thành lập. (2) Kết thúc hoạt động của các

đảng đoàn, Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tỉnh; Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Lập Đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể, tư pháp cấp tỉnh, bao gồm: Các tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị của đảng, HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh; có cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc đặt tại Tỉnh ủy.

**(3)** Kết thúc hoạt động Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Lập Đảng bộ khối chính quyền cấp tỉnh, bao gồm: Các tổ chức đảng trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, một số doanh nghiệp nhà nước; có cơ quan chuyên trách đặt tại UBND tỉnh.

**(4)** Kết thúc hoạt động của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; chuyển chức năng nhiệm vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về Sở Y tế; chuyển nhiệm vụ tham mưu chế độ chính sách đối với cán bộ về Ban tổ chức Tỉnh ủy.

**(5)** Sáp nhập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

**(6)** Sáp nhập 3 ban quản lý gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thành một ban quản lý.

**(7)** Sáp nhập 10 sở, ngành, gồm: Sáp nhập Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đưa công thông tin điện tử, các tạp chí về thành một trung tâm truyền thông tỉnh, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Sáp nhập Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài Chính; sáp nhập Sở Giao thông - Vận tải và Sở Xây dựng; sáp nhập Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và PTNT; sáp nhập Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ; sáp nhập Sở Lao động - TBXH và Sở Nội vụ, chuyển chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội sang Sở Y tế; chuyển chức năng, nhiệm vụ công tác tôn giáo từ Sở Nội vụ và chức năng nhiệm vụ về giảm nghèo từ Sở Lao động và Thương binh xã

hội về Ban Dân tộc. Tên gọi dự kiến sau sắp xếp là Sở Nội vụ và Lao động. **(8)** Thành lập mới Ban Quản lý dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tại tỉnh.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình với phương án được đưa ra, đồng thời đề nghị cần xây dựng lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể; có chính sách phù hợp, khoa học trong sắp xếp, bổ nhiệm, bố trí cán bộ; việc chuyển giao, sử dụng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công việc; cần thực hiện song song giữa cấp tỉnh và cấp huyện để đảm bảo liên thông các nhiệm vụ ...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Việc sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, với sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Đồng chí yêu cầu: Việc sáp nhập các cơ quan cần chú trọng tổ chức bộ máy bên trong nhằm tinh gọn đầu mối, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh hình thức, chồng chéo. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, nhất là người đứng đầu ở những đơn vị sáp nhập phải thực sự công tâm, khách quan, công khai, minh bạch. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm, tất cả vì sự phát triển chung của ngành, của cơ quan, đơn vị, của tỉnh. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và đề nghị cần sớm triển khai nhiệm vụ với quyết tâm, hành động cao nhất. Trong đó sẽ kết thúc hoạt động của các Ban chỉ đạo, Hội đồng, các đảng đoàn, ban cán sự trong tháng 12/2024. Việc xây dựng đề án sáp nhập các đơn vị phân đầu hoàn thành trước 15/1/2025.

*Hoàng Hằng*

## **Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII**

Từ ngày 10/12/2024 – 12/12/2024, tại Hội trường lớn Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh, đã diễn ra Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Thảo Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh đối với 07 vị trí do chuyển công tác, thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII đối với 03 đại biểu theo thẩm quyền và đạt được sự đồng thuận cao.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện với phương châm đổi mới, hiệu lực, hiệu quả. Các đại biểu HĐND đã chất vấn lãnh đạo 07 sở, ngành về nhiều lĩnh vực: Kế hoạch và đầu tư, xây dựng cơ bản, văn hóa xã hội, nông nghiệp, khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua 35 nghị quyết, trong đó có 30 nghị quyết chuyên đề thuộc các lĩnh vực như đất đai, nội vụ, kế hoạch đầu tư, ngân sách, văn hóa - xã hội và hoạt động của HĐND tỉnh; 05 nghị quyết về công tác cán bộ với tỷ lệ tán thành cao.

Trong khuôn khổ kỳ họp, các đại biểu đã thực hiện giám sát chuyên đề “Thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025”

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thảo Hồng Sơn nhấn mạnh, kỳ họp đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra với sự tập trung, dân chủ và trách nhiệm cao. Các nghị quyết được

thông qua sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

*Phuong Thảo*

**Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng gặp mặt,  
đôi thoại với lãnh đạo, cán bộ, công chức các sở, ngành  
Khối kinh tế - tài chính**

Chiều 05/12, tại Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy có buổi gặp mặt, đôi thoại với lãnh đạo, cán bộ, công chức các sở, ban, ngành Khối kinh tế - tài chính trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh để nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thuộc lĩnh vực kinh tế - tài chính và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Với chủ đề “*Khát vọng - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển*” cán bộ, công chức các sở, ban, ngành Khối kinh tế - tài chính đã có nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất với đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy về những khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư, đặc biệt là về thủ tục, quy hoạch, quỹ đất sạch; kiến nghị, đề xuất những giải pháp thực hiện đột phá về hạ tầng giao thông, tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng thông thường, các nguồn vốn ủy thác phát triển kinh tế; phát triển lâm nghiệp bền vững...



*Đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng  
phát biểu tại Hội nghị*

Phát biểu kết luận gặp mặt, đối thoại, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng biểu dương tinh thần dân chủ, thẳng thắn của cán bộ, công chức Khối kinh tế - tài chính. Đồng chí khẳng định, Thường trực, BTV Tỉnh ủy luôn lắng nghe, chia sẻ, đánh giá khách quan phẩm chất, năng lực; tạo điều kiện tốt nhất để những người giỏi về chuyên môn, sáng về phẩm chất, giàu khát vọng được có cơ hội để phát triển. Đồng chí nhấn mạnh năm 2025 là năm tỉnh ta thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm là thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng tốc bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030... Do đó, cán bộ, công chức khối kinh tế - tài chính cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu thực hiện tốt các chính sách, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc; tập trung nâng cao chất lượng



nhiệm vụ chuyên môn; đổi mới tư duy; đoàn kết, cộng sự và nỗ lực, tận tụy cao nhất để hiện thực hoá khát vọng phát triển của tỉnh.

*Trần Thảo*

## **Đẩy mạnh triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh**

Thực hiện chỉ đạo chung của Trung ương, ngày 19/11/2024, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh. Chương trình được triển khai thể hiện rõ sự quan tâm thiết thực của Đảng, chính quyền và toàn thể xã hội đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở; đảm bảo cho đối tượng được hỗ trợ nhà ở an toàn, ổn định, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đoàn kết cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Kế hoạch, công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hà Giang được *thực hiện với phương châm*: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ, Nhân dân làm chủ; trong tổ chức thực hiện phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. *Nguyên tắc hỗ trợ*: Đảm bảo công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân. *Chất lượng nhà sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa* phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu

30m<sup>2</sup>, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên.

*Mức hỗ trợ làm nhà cho người có công:* 60 triệu đồng/hộ đối với xây mới; 30 triệu đồng/hộ đối với hộ sửa chữa, kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước. *Đối với các hộ được hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia,* mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ xây mới; 30 triệu đồng/hộ sửa chữa (trong đó 44 triệu đồng nguồn từ ngân sách Nhà nước theo các chương trình mục tiêu quốc gia; 16 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa); đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo (chưa được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức khác) thực hiện theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, kinh phí hỗ trợ từ nguồn Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các nguồn xã hội hóa, huy động, vận động của địa phương, mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ xây mới, 30 triệu đồng/hộ sửa chữa.

Ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh, 11/11 huyện, thành phố và 192/193 xã, phường, thị trấn đã thành lập ban chỉ đạo (riêng thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên không có đối tượng nên không thành lập ban chỉ đạo); ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Đến thời điểm 04/12/2024 đã khởi công xây dựng được 902 nhà/ 2.541 nhà trong danh sách rà soát (trong đó xây mới 874 nhà, sửa chữa 28 nhà), hiện đã có 11 nhà đã hoàn thành; số ngày công huy động tham gia hỗ trợ các hộ dân làm nhà được trên 8.950 ngày công, trong đó: Lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ được trên 5.265 ngày công, các lực lượng khác tham gia được trên 3.517 ngày công. Ngoài việc huy động ngày công, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) đã chuyển số kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình là 34 tỷ vào Tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang để phân bổ cho các huyện thực hiện Chương trình.



Thời gian tới, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 19/11/2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong đó, phấn đấu khởi công hoàn thành trước tết nguyên đán 2025 trên 2.200 căn nhà.

*Hoàng Quyên*

**Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang**

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Hà Giang là tỉnh luôn tích cực đi đầu trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội.



*Gia đình chị Mua Mì Và, thôn Mã Pí Lèng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc  
vay vốn chương trình hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình*

Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện đang triển khai thực hiện 19 chương trình tín dụng chính sách và các chương trình do địa phương ủy thác thực hiện. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; các tổ chức hội đoàn thể đã thực hiện tốt các nội dung nhận ủy thác từ NHCSXH; làm tốt công tác bình xét cho vay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ, thu lãi, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu... nguồn vốn tín dụng chính sách được đầu tư đến 193/193 xã, phường, thị trấn, 100% thôn, bản, tổ khu phố. Nguồn vốn tín dụng đã giúp trên 69 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 29.240 lao động; xây dựng 57.163 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn đảm bảo theo tiêu chuẩn; 1.268 căn nhà ở cho hộ nghèo, 49.973 hộ gia đình tại vùng khó khăn được vay vốn sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Trong thời gian tới tỉnh Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp.

*Phan Chiêm*

## **Một số kết quả nổi bật ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang năm 2024**

Với sự nỗ lực, quyết liệt của lãnh đạo, cán bộ toàn ngành và bằng nhiều giải pháp đồng bộ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Giang đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tích cực, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo chương trình công tác đề ra, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển KTXH tại địa phương.

Tính đến ngày 31/10/2024, toàn tỉnh có 44.779 người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 94,66%); 861.061 người tham gia BHYT (đạt 98,1%). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLD-BNN) 1.766.182 triệu đồng (đạt 89,05%); ước thực hiện đến hết ngày 31/12/2024 đạt: 2.091.374 triệu đồng, đạt 105,45%. Việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH cho người lao động luôn được Ngành quan tâm đặc biệt, toàn hệ thống đã giải quyết 4.854 hồ sơ hưởng chế độ BHXH. Chi trả tiền chi khám chữa bệnh BHYT 722.772 triệu đồng tăng 90.498 triệu đồng (tăng 14,31%) so với cùng kỳ 2023.



*Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc BHXH tỉnh  
làm việc tại huyện Bắc Mê, tháng 9/2024*

Bên cạnh đó, BHXH tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số với phương châm “*lấy người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT làm trung tâm phục vụ*”. Đến nay, ngành đã thực hiện trả 442.255 hồ sơ; ước thực hiện đến hết ngày 31/12/2024 là: 562.797 hồ sơ, trong đó: Trả qua dịch vụ bưu chính 144.133 hồ sơ; trả trực tiếp tại Bộ phận một cửa 43.826 hồ sơ.

Thực hiện liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử với 29.669 giấy Khám sức khỏe; 14.336 giấy chứng sinh, 31 giấy báo tử được cấp và gửi liên thông trên Công Giám định BHYT; liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi với 8.010 hồ sơ.

***Lương Nghĩa***

**Chú trọng thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại,  
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương**

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến khó lường, công nghệ số tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Cấp ủy, chính quyền tỉnh đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là 03 chương trình lớn. Do

đó, trong năm 2024, công tác thông tin đối ngoại tiếp tục bám sát Chương trình số 45-CTr/TU, ngày 30/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, với nhiều nội dung trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trước hết, bám sát công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền tỉnh, công tác thông tin đối ngoại tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Tuyên truyền đậm nét thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; thông tin các chủ trương chính sách lớn của đất nước, của tỉnh; thông tin những vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, nhân quyền, tôn giáo của Việt Nam; quảng bá hình ảnh, kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch; đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, luận điệu sai trái về Việt Nam. Các hình thức, phương thức thông tin đối ngoại được thực hiện một cách chủ động, linh hoạt, nổi bật nhất trong năm 2024 với 02 phương thức: *Một là*, đẩy mạnh khai thác thế mạnh của các phương tiện truyền thông mới như các mạng xã hội facebook, twitter, youtube... để tăng tính tương tác, đa dạng đối tượng tiếp cận. *Hai là*, đẩy mạnh kết nối, phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương. Năm 2024, tỉnh ta tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với 08 cơ quan báo chí Trung ương; thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp quản lý các đoàn phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh để tuyên truyền quảng bá về văn hoá, du lịch sinh thái và các ngành, nghề thủ công truyền thống của địa phương.



### *Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại năm 2024*

Đồng thời, tỉnh ta còn chú trọng các hoạt động thông tin đối ngoại qua việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài, các hoạt động hợp tác, ký kết thỏa thuận tại Hà Giang; các hội nghị, hội đàm trực tuyến với các địa phương, cơ quan đối đảng nước ngoài; tham gia nhiều hội chợ thương mại để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng. Đến nay, toàn tỉnh có 201 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm được quảng bá, tiêu thụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Năm 2024, Hà Giang được tổ chức giải thưởng Du lịch Thế giới và nhiều tạp chí có uy tín trên thế giới bình chọn, vinh danh: Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á, điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu Châu á, điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới; giữ vững danh hiệu thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá.



Trong thời gian tới, dự báo cuộc cách mạng Công nghệ 4.0 tiếp tục tác động mạnh mẽ; xu thế mở cửa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Theo đó, tỉnh ta tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “*Xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển*”. Tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại văn hóa, thể thao, du lịch, các hoạt động quảng bá hình ảnh, di sản, danh hiệu; nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông, đổi mới, đa dạng hóa nội dung và hình thức thông tin đối với các trang điện tử, mạng xã hội và các sản phẩm xuất bản phục vụ công tác đối ngoại...

*Phương Thảo*

## **VĂN BẢN MỚI**

Thực hiện Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 16/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Ban Biên tập gửi các chi bộ mã QR để truy cập văn bản mới phục vụ quán triệt, học tập.

Mã QR  
Văn bản mới tháng 12



1. Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW ngày 18/11/2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

2. Hướng dẫn số 173-HD/BTGTW ngày 28/11/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền một số nội dung trọng tâm của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 25/11/2024

3. Hướng dẫn số 175-HD/BTGTW ngày 02/12/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2025)

### HỘP THƯ

Trong tháng qua, BBT đã nhận thư, bài của các cộng tác viên. BBT trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác của các đồng chí. Bài viết xin gửi về Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoặc hộp thư điện tử [bantinnoibohg@gmail.com](mailto:bantinnoibohg@gmail.com).

**Ban Biên tập**

## ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tuyên truyền thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tập trung nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW. Cần nêu rõ: Việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Gắn với thông tin về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng về công tác tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của tỉnh Hà Giang, Đấu tranh, phản bác kịp thời với thông tin giả, tin xấu độc ảnh hưởng tiêu cực đến chủ trương và quá trình triển khai thực hiện.

2. Tiếp tục tuyên truyền về đội mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới; gắn với chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Điều lệ Đảng ngày 11/11/2024; làm rõ các nội dung và trách nhiệm cụ thể hóa, triển khai tinh thần chỉ đạo này trong công tác xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự, sắp xếp tinh giản bộ máy, chuẩn bị nhân



